
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2566  

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 
ณ ห้องประชุม สหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

................................................ 

กรรมการผู้เข้าประชุม 
1. นายฉันทานนท์  วรรณเขจร        ประธานกรรมการ 
2. นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์   กรรมการ 
3. นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย กรรมการ 
4. นางสาวธ ารงลักษณ์  ลาพินี กรรมการ 
5. นางวัชรีฐ ์ พรรณเรืองรอง  เลขานุการ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
6. นางพีรญา เตชะรัง ผู้ช่วยเลขานุการ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 
7. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ ผู้ช่วยเลขานุการ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุพิชญากานต์ กัลยาณกิตติ      หัวหน้ากลุ่มงานคลัง 
2. นางสาวธารทิพย์ ทองชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 
3. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
4. นายกิตติกร ชมภูแก้ว จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
5. นางสาววิลาสินี การินทร์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
6. นายพัฒนสิน อุนจะน า จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 

เริ่มประชุมเวลา 11.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องท่ี 2.1 ผลการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ขอบเขตการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี มีทั้งหมด 15 หัวข้อ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
การจัดตั้งสถาบัน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหนังเวียนของกรมบัญชีกลาง โดยมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว คือ 
บริษัท ส านักงาน สามสิบสี่ ออดิด จ ากัด เสนอราคาจ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยเป็น
ราคารวมค่าเดินทางไปตรวจติดตามงานในพ้ืนที่แล้ว และเป็นราคาเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มติที่ประชุม 

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ไตรมาส 2 
 
ระเบียบวาระที ่3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 3.1 การตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ 



2 
 

สวพส. สนับสนุนการด าเนินงานโครงการหลวงในการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตาม
แผนปฏิบัติงานปี 2566 แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านงานวิจัย 2 เรื่อง อยู่ระหว่างการด าเนินงาน และด้านการ
พัฒนา สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพ้ืนที่สูง การพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนบนพ้ืนที่สูง ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพ้ืนที่สูง อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 จ านวน 
372,346.00 บาท (ร้อยละ 35.11) คงเหลือ 688,292.00 บาท (ร้อยละ 64.89) 

2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 24 กลุ่มบ้าน ในเขต ๒ 

ต าบล คือต าบลคีรีราษฎร์ 13 กลุ่มบ้าน และต าบลรวมไทยพัฒนา 11 กลุ่มบ้าน ของอ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม 679 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 424 ,415 ไร่ ส านักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 
4 ต าบลคีรีราษฎร์ มีระดับความสูงของพ้ืนที่ 650 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ประชากร 4 กลุ่ม 
คือ จีนฮ่อ เผ่าม้ง ลีซอ กะเหรี่ยง ชาวไทยพ้ืนราบ ประชากรจ านวน 4 ,660 ครัวเรือน จ านวน 24,481 
คน โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
ระยะทาง 425 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง อยู่ห่างจากจังหวัดตาก ระยะทาง 142 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 33 นาที อยู่ห่างจากอ าเภอพบพระ ระยะทาง 42.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 
ชั่วโมง 1 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด 
ปัญหาในพื้นที ่
- ด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้สารเคมีสูง ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ และสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ า 
- ด้านการตลาด กลุ่มสหกรณ์มีการส่งผลผลิตไปจ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น แต่ไม่ได้รับเงิน หรือได้รับเงินล่าช้า 

เนื่องจากการด าเนินงานเป็นลักษณะการซื้อขายผลผลิต แบบเชื่อใจ ไม่ได้จัดท าสัญญา หรือข้อตกลง รวมถึง
การขนส่งผลผลิตไปต่างจังหวัด มีความเสียหายของผลผลิตในปริมาณค่อนข้างมาก เนื่องจากฝากรถขนส่ง
ทั่วไปในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นรถขนส่งธรรมดาไม่ใช่รถห้องเย็น  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมเกษตร
และสหกรณ์ ได้มอบทุนในการจัดซื้อรถห้องเย็น จ านวนเงิน 1,142,000 บาท (คิดเป็น 70% และให้กลุ่ม
สหกรณ์ออกเพ่ิมเติม 30%) ซึ่งได้ท าสัญญาการซื้อขายกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว คาดว่ากลุ่มจะได้รับรถห้อง
เย็น ไม่เกิน 2 เดือน และได้มอบเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ จ านวน 90,000 บาท  

- การก่อสร้างอาคารส านักงาน มีความล่าช้า เนื่องจาก สวพส. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
(e-bidding) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 แต่ไม่มีผู้รับจ้างมายื่นข้อเสนอ  

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) การบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ควรมีการจัดล าดับความส าคัญในการแก้ไข

ปัญหา โดยให้ความส าคัญในเรื่องการลดใช้สารเคมีในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ใน
พ้ืนที่ มีการส่งเสริมและรณรงค์ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีเพ่ิมมากขึ้น ควร
แนะน าให้ความรู้ในการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี การปรับระบบเกษตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยการส่งเสริมการน าสารชีวภัณฑ์ สารจากธรรมชาติมาปรับใช้ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี เพ่ือให้
เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป  

2)  การสร้างผู้น าชุมชน การสนับสนุน และสร้างคนรุ่นใหม่ๆ เพ่ือขับเคลื่อนงานต่างๆ ในพ้ืนที่ ควรมี
การสร้าง Story เพ่ือช่วยขับเคลื่อนงานด้านการตลาดให้มีการเพ่ิมมูลค่ามากข้ึนในอนาคต โดยการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การแปรรูปผลผลิต และควรสนับสนุนและส่งเสริม ในเรื่องของการทดแทน
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) การลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มสหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ 

3)  การบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ์โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น ในแต่ละหน้าที่ตามโครงสร้างของสหกรณ์ เพ่ือน ามาพัฒนา
และต่อยอดในการขับเคลื่อนงานในอนาคต และควรมีการบริหารจัดการการขนส่งรถห้องเย็น โดย
มีการจัดท าแผนการใช้รถทั้งขาไป-ขากลับ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และหารายได้เพ่ิมขึ้น เช่น การ
ขนส่ง การรับจ้าง เป็นต้น รวมถึงการให้ความส าคัญในการท าข้อตกลง เงื่อนไข การคิดค่าปรับ 
คุณภาพ ก าหนดระยะเวลาการโอนเงินในเงื่อนไขของผู้รับซื้อผลผลิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ
รัดกุม เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

4)  แผนงานก่อสร้างอาคารส านักงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ เห็นควรให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานกับกลุ่มงานพัสดุ เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้และให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป (ณ วันที่ 19 มิ.ย. 66 ได้ผู้รับจ้าง
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป) 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานการตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 และข้อสรุปการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ  
อ าเภอแม่ระมาด และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เห็นควร
ให้ สวพส. ด าเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่4 เรื่องอ่ืนๆ 
เรื่องท่ี 4.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งต่อไป 

    ก าหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดเป็น วันที่ .... เดือนกรกฎาคม 
2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 
เรื่องท่ี 4.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2566 วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 

คณะกรรมการตรวจสอบประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 โดยมีเรื่อง
สืบเนื่อง 1 เรื่อง และเรื่องเพ่ือพิจารณา 1 เรื่อง 
มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2566 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 
...............................................    

ปิดการประชุม เวลา 12.15 น. 
 

                    (นางพีรญา  เตชะรัง)                 (นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง) 
           เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4                                 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
                ผู้บันทึกรายงานการประชุม                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


